

## ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN

Luật sư Nghiêm xuân Hồng (1920–2000) là một tên tuổi nổi tiếng trong văn chương và



chính trị miền Nam. Cùng các bạn Vũ Khắc Khoan, Mặc Đỗ, v.v. Ông thành lập nhóm (văn chương) Quan Điểm, cho ra nhiều tác phẩm có giá trị. Năm 1965, ông tham gia chính quyền với chức vụ Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng. Sau 75, ở Hoa Kỳ, ông đi hẳn vào đạo Phật, viết và giảng dạy Phật pháp. Nhiều người chỉ biết cư sĩ Tịnh Liên mà quên đi ông bộ-trưởng-nhà-văn Nghiêm xuân Hồng!

Năm 1989, liên bang Xô Viết tan rã, kéo theo tàn lụi các chế độ CS Đông Âu 1990. Trên tạp chí Văn Học (Hoa Kỳ), số 49, ông Tịnh Liên viết bài:

“Gorbachev: bàn tay siêu bỉ ợn”, trong đó, ông nhớ lại thời sống chung với “Việt Minh” (43–44) đã khiến ông tự hỏi: “là một phong trào giải phóng nhân ái hay là sự trỗi dậy của một loài quỷ khát máu và quyền lực (sic)”. Về quyết định giải thể “liên bang Xô Viết” của Gorbachev, ông viết “Bàn tay thần linh hình như đã phổ vào, cụ thể hóa trong bàn tay siêu bỉ ợn Gorbachev” (trang 16). Và ông không ngần ngại cho rằng: “trong lịch sử các triều vua chúa, Gorbachev là khuôn mặt duy nhất biết BUÔNG và biết THẢ”. “Đó là bàn tay đã giải phóng (thực sự) hàng trăm triệu người Đông Âu” (trang 17). Tôi hoàn toàn đồng ý câu này với ông Tịnh Liên. Dù có thể, để tự cứu Nga, ông Gorbachev đã bắt buộc phải BUÔNG chủ nghĩa CS và THẢ các “chư hầu Đông Âu” nhưng, nếu là một người khác, chưa chắc họ đã làm vậy. Như Tổng bí thư tiền nhiệm Chernenko. Như, trước Chernenko, là Andropov. Như Brezhnev. Như Khrushchev, v.v. Hay như Putin, từ bao

nhiều năm nay, vẫn mang “hoài bão” khôi phục lại “Liên Bang Xô Viết”. Bằng cách này hay cách khác.

Thủ tướng dưới thời Tổng thống Yeltsin (1999), sau khi ông này từ chức, Putin đắc cử tổng thống năm 2000. Từ đó đến nay (2022), sau nhiều lần thay đổi hiến pháp, dù nắm chức vụ tổng thống hay thủ tướng, quyền hành đều nằm trong tay Putin.

Với đa số dân Nga, Putin là “anh hùng” vì đã “rửa mặt” cho nước Nga: kinh tế phát triển, quân lực hùng mạnh, cho dù Putin độc tài, đàn áp đối lập (điển hình là chuyện đầu độc ông Navalny). Song song với việc khôi phục vị trí cường quốc, Putin bành trướng thế lực, áp đặt ảnh hưởng ở các nước lân bang: Biélorussie, Ukraine, Georgia. 2014, Putin đã không ngần ngại thôn tính bán đảo Crimée của Ukraine. Trước chuyện công khai cướp nước người của Putin, Mỹ và đồng minh “Liên Âu” chỉ phản kháng, lên án. Rồi thôi! Một “mở đường” cho Putin. Y như lúc Hà Nội dò đường chiếm Phước Long cuối năm 1974, thấy Mỹ không “động đậy”, 3 tháng sau, Hà Nội tung quân đánh Ban Mê Thuột!

Sau nhiều hội thảo với các nguyên thủ Pháp, Đức, sáng 24/2, 5H30 (giờ địa phương), Putin xuất hiện trên truyền hình, mời dân Nga điêm tâm bằng “pháo lệnh”: mở đầu chiến dịch quân sự đặc biệt xua quân, vượt biên giới, tấn công Ukraine thể theo cái gọi là “yêu cầu” của hai “nước” Cộng Hòa tự trị vùng Donbass, Donetsk và Lugansk, đang bị chính quyền Ukraine thi hành chính sách “diệt chủng” tiêu diệt vùng nói tiếng Nga (miền đông Ukraine): một màn giễu dờ, vì cả thế giới đều biết Putin quyết định lật đổ chính phủ hợp hiến Kiev, dựng lên một chính quyền “thân” Putin, ngăn chặn chuyện Kiev xin vào khối “Liên Âu”.

Từ lâu, ngoài mơ ước sáp nhập lại Ukraine vào Nga, Putin còn muốn biến Ukraine, Biélorussie thành vùng “trái độn” giữa Nga và Liên Âu, như Thái Lan, trong thỏa thuận ngầm giữa Anh & Pháp thời đế quốc: bên nay Thái là các nước “Đông Dương” của Pháp, bên kia Thái là thuộc địa Miến, Ấn của Anh. Chưa nói đến chuyện Ukraine có nhiều tài nguyên và một tiềm năng kinh tế đáng kể.

Với một cán cân quân sự nghiêng hẳn về Nga, chuyện giữ vững Kiev chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì cái quốc gia nhỏ bé đó đang đơn thân độc mã chống lại quân xâm lược. Đồng minh nhón Hoa Kỳ và hàng xóm Liên Âu không dám can thiệp quân sự vào. Lý do đưa ra là Ukraine không thuộc phần đất Liên Âu nhưng sự thật thì không ai muốn (thật sự) gây chiến với Putin. Điều đó có thể là ngòi nổ cho “thế chiến thứ 3”!

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tổng thống độc tài Putin luôn tìm cách gây vây cánh bằng cách luôn ủng hộ những nhà lãnh đạo độc-tàisát-máu. Như ở Syria, Venezuela, Biélorussie.

Theo ông Tịnh Liên, “với cái đầu hói và bộ dạng xuề xòa”, ông Gorbachev giống như “một anh salesman đi chào mẫu hàng”. Kế vị ông Gorbachev là ông Yeltsin. Một phóng

sự cho thấy, khi đi ngang sau lưng một nữ phụ tá đang làm việc, ông thò tay cù lét làm bà giật bản mình. Tôi không biết ông có “đóng phim” không nhưng đó không phải là lần đầu tôi thấy ông hành xử rất “người” (như... tôi!). Hầu như lúc nào tôi cũng thấy ông cười. Chẳng biết vì bản tánh hay vì chàng giống cụ Tản Đà nhà mình” say sưa nghĩ cũng hư đời / hư thời hư vậy, say thời cứ say”.

Khác với hai vị tiền nhiệm, chưa bao giờ tôi thấy Putin cười “tự nhiên”. Lúc nào mặt ông cũng khó đăm đăm. Và lạnh! Đó là một khuôn mặt dễ làm người khác sợ. Như tên cái cơ quan ông phục vụ trong 16 năm, từ lúc mới ra trường (Luật/1975) cho đến 1991: KGB!

Với tôi, Putin là một nhà lãnh đạo có “tài”! Quyền lực thế giới là một cái ghế 4 chân: Mỹ, Tàu, Liên Âu và Nga. Mỹ có các đồng minh anglophone (Anh, Canada, Úc), Tàu có Bộ Chính Trị, Liên Âu có nhiều cường quốc nhưng Nga: chỉ có mình Putin. Tương lai một dân tộc, một quốc gia, nằm trong tay một Đảng, đã là một tối nguy hiểm, nếu nằm trong tay một cá nhân thì cái tối nguy hiểm ấy, nó tăng lên gấp bội phần. Như đã, với Hitler. Như đã, với Stalin, với Mao Trạch Đông, v.v.!

Putin và Tập Cận Bình hầu như ngang tuổi. Người sanh 1952, người 1953. Đó cũng là thế hệ của những: Merkel (1954), Hollande (1954), Sarkozy (1955), Blair (1953), May (1956)...: chào đời thập niên 1950s, sau khi thế giới chia hai khối “ Tư Bản / Cộng Sản”. Điểm giống nhau giữa bà Merkel, Tập Cận Bình và Putin: cả 3 đều một thời là thiếu nhi khăn quàng đỏ, cháu ngoan các “bác”: Honecker, Mao, Khrouchtchev. Nhưng, nếu bà Merkel, con một mục sư, đã từ chối làm việc với mật vụ Stasi, thì Tập, con trai một đảng viên CS bị “thanh lọc”, và Putin: xuất thân từ giai cấp công nhân, đã ngoan ngoãn cộng tác với chế độ. Cho hay không phải sống với CS là phải trở thành CS. Điều đó tùy thuộc vào cá tánh, tư duy mỗi cá nhân và sự giáo dục của gia đình. Nếu không, đã không có các “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam hiện nay!

Trừ một vài nước bị cai trị bởi đám độc tài, đảng trị, cả thế giới đều lên án Putin về chuyện xâm lăng Ukraine! Chưa bao giờ mà Putin bị cô lập như lúc này. Chưa bao giờ mà Nga bị thế giới khai trừ, tẩy chay như lúc này. Không can thiệp được bằng “người”, khối “Tự Do” đang trả đũa Putin bằng kinh tế và viện trợ quân sự. Nhiều hội tuyên túc cầu đã từ chối giao đầu với hội tuyên Nga trong các trận cầu quốc tế.

Mục đích của Putin là lật đổ chính quyền Kiev trong một thời gian kỷ lục, nhằm lập ra chính quyền “giải phóng” mới, nhất định không xin vào khối Liên Âu. Nhưng Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đã không cho Putin thực hiện được điều đó. Đã 5 ngày qua, Kiev vẫn đứng vững. Có thể nó sẽ lọt vào tay Putin chiều nay, tối mai nhưng hiện giờ, 28/02/2022, Kiev vẫn còn là thủ đô của người dân Ukraine. Con châu chấu Ukraine vẫn tiếp tục đá xe Nga. Máu người Ukraine và lính Nga đang đổ xuống rất nhiều ở Ukraine trong 5 ngày qua. Tất cả vì tham vọng của Putin!

Mỹ và khối Liên Âu không thể nhường Putin mãi. Được đằng chân lân đằng đầu. Putin mà thắng keo này, keo tới sẽ là Phần Lan, Thụy Điển. Riêng Tàu Cộng: “bạn duật tương tri, ngư ông đắc lợi”. Tuy không thu lợi nhưng ngư ông Tập cận Bình đang khoan khoái xoa tay, chờ thu kinh nghiệm “Ukraine”. Nếu Putin chiếm được Ukraine thì tại sao Tàu không chiếm được... Đài Loan? Với khối “Tự Do” đây là một thử thách lớn: cọp đang lột.. giấy, trở thành cọp thật?!

***“Lấy chí nhân thay cường bạo  
Mang đại nghĩa thắng hung tàn”*** (Nguyễn Trãi).

Tôi cầu mong đại nghĩa rồi sẽ thắng hung tàn trong chiến tranh Ukraine–Nga. Điều đã không xảy ra ở miền–Nam–nước–tôi, 47 năm trước!

**BP**  
28/02/2022



---

*Nguồn: Internet eMail by th chuyên*

*Đăng ngày Thứ Hai, February 28, 2022  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A–72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*